

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอจัดตั้งบุคคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สืบเนื่องจาก สำนักงบประมาณได้ปรับเปลี่ยนวิธีขอจัดตั้งงบประมาณ โดยเพิ่มรายละเอียดในการพิจารณามากขึ้นลงถึงระดับรายบุคคล รวมถึงแผนการบรรจุแต่งตั้งตามอัตราว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการรวบรวมข้อมูล พบว่ายังขาดข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการจัดทำคำขอจัดตั้งบุคคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ ข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตามอัตราว่าง ตลอดจนแผนการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประสานกับสำนักงบประมาณแล้ว หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอจัดตั้งงบประมาณตามกรอบอัตราว่างครบ ๑๒ เดือน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องแสดงหลักฐานการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

เพื่อให้การจัดทำคำขอจัดตั้งบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามความต้องการของสำนักงบประมาณ ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้การตั้งงบประมาณถูกต้อง แม่นตรง เป็นจริง สำนักงบประมาณสามารถอนุมัติตั้งงบประมาณตามคำขอได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอสำเนาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ใช้เรียกบรรจุในปัจจุบัน (ระบุลำดับที่เรียกบรรจุแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ชัดเจน) เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานข้อมูลการบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่บรรจุแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะสามารถบรรจุได้จำนวนเท่าไรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบอัตราว่างที่มีอยู่ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑ - ๒ ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามที่อยู่ E-Mail : budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕